
 

 

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 28  �  28. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um útgreiðslu séreignarlífeyrissparnaðar.

Frá Birki Jóni Jónssyni.

1. Hversu margir hafa nýtt sér útgreiðslu á séreignarlífeyrissparnaði sínum samkvæmt
sérstakri heimild frá því fyrr á árinu?

2. Hvað má áætla að tekjur ríkissjóðs aukist með hliðsjón af því?


